

Số: /UBND-KGVX

Bắc Giang, ngày tháng năm 2024

V/v đẩy mạnh công tác triển khai
Mô hình điểm trong thực hiện
ĐA06/CP

Kính gửi:

- Các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ năm 2024 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 12/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ/mô hình của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung được phân công theo đúng lộ trình quy định, một số nhiệm vụ/mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực¹. Song bên cạnh đó, vẫn còn 02 nhiệm vụ/mô hình chưa triển khai do vướng mắc về kinh phí, đối tượng đăng ký.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ/mô hình điểm về Đề án 06, khuyến khích các đơn vị thực hiện các mô hình mới, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương và các đơn vị, nâng cao kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án 06/CP, giúp người dân tiếp cận và thụ hưởng các tiện ích của Đề án 06/CP, đồng thời, căn cứ nội dung đăng ký nhiệm vụ mới của các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các nhiệm vụ, mô hình đã triển khai theo các Kế hoạch của UBND tỉnh²

¹ - Mô hình khám, chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VneID: 254/254 (đạt 100%) cơ sở KCB BHYT đã triển khai hoạt động khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD thay thế thẻ BHYT; có tổng số 2.243.321 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD phục vụ làm thủ tục KCB BHYT; tỷ lệ tra cứu dùng thẻ CCCD thay thẻ BHYT đạt 94%;

- Mô hình triển khai giải pháp xử phạt giao thông và trật tự an toàn xã hội: Hoàn thành lắp đặt, kết nối, vận hành đưa vào sử dụng 11 camera thông minh, 76 camera giao thông. Xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (phạt nguội) đối với 20.935 trường hợp, tổng mức phạt 42,54 tỷ đồng.

- Mô hình triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 1.860 tin báo, trong đó 849 tin báo được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID đạt 45,6%, (chỉ tiêu của Bộ Công an là đạt 20%; hiện nay, Bắc Giang là đơn vị dẫn đầu cả nước về kết quả thực hiện mô hình).

² Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 12/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện các mô hình điểm trong Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 12/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh triển khai, thực hiện 05 nhóm tiện ích của Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mô hình đang thực hiện.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, nhân rộng có hiệu quả nhiệm vụ, mô hình “Ứng dụng VNeID trong phòng, chống tội phạm” trên địa bàn quản lý (*ngiên cứu cách tuyên truyền, triển khai, thực hiện điểm như trên địa bàn phường Nénh, thị xã Việt Yên*). Yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 100% các xã, phường, thị trấn còn lại triển khai, thực hiện mô hình theo yêu cầu.

- Đối với 02 nhiệm vụ, mô hình đang có vướng mắc về kinh phí và đối tượng triển khai³, do chưa phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương nên chưa tiếp tục triển khai trên địa bàn tỉnh. Giao Công an tỉnh, cơ quan thường trực Tổ Đề án 06 tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công an khi có đánh giá khả thi thực hiện trên địa bàn tỉnh thì báo cáo, đề xuất để triển khai, thực hiện.

2. Tiếp tục đăng ký mới các nhiệm vụ, mô hình và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh

2.1. Bổ sung thực hiện 02 mô hình điểm theo các nhóm mô hình, tiện ích của Tổ Đề án 06/CP Chính phủ:

- Nhiệm vụ/mô hình xác thực thông tin thí sinh thi các kỳ thi quan trọng (*Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện*);

- Nhiệm vụ/mô hình xác thực thông tin công dân trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện (*Giao Công an tỉnh chủ trì thực hiện*).

2.2. Bổ sung thực hiện các nhiệm vụ, mô hình phù hợp với tình hình, thực tế tại các sở, ngành, UBND các cấp:

Các cơ quan cấp sở, UBND cấp huyện triển khai, thực hiện các mô hình, nhiệm vụ đã đăng ký (*có phụ lục kèm theo*).

3. Các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động tối đa các nguồn lực, sự tham gia của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong việc vận động tuyên truyền mô hình điểm đến người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đăng tin, bài trên cổng thông tin điện tử. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu, tích cực tuyên truyền rộng rãi đến người thân, hàng xóm, bạn bè, trên các trang mạng như zalo, facebook... về mô hình điểm cơ quan, đơn vị mình triển khai.

4. Chuẩn bị hồ sơ (*theo hướng dẫn tại Công văn số 2421/TCTTKĐA ngày 20/7/2023 của Tổ Đề án 06, gửi kèm theo*); tổ chức ra mắt mô hình, đăng tin tuyên truyền đảm bảo tiết kiệm, quyết liệt. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ra mắt

³ (1) Mô hình triển khai tại một Văn phòng công chứng: Kinh phí triển khai tại một Văn phòng công chứng lớn (thời điểm xây dựng dự thảo Kế hoạch, Công an tỉnh nhận được giới thiệu báo giá các thiết bị chỉ từ 12-15 triệu, tuy nhiên khi liên hệ thiết bị, phần mềm cụ thể thì kinh phí bố trí cho một Văn phòng công chứng khoảng 65 triệu VNĐ và không triển khai lẻ tại các Văn phòng); (2) Mô hình kiểm soát thông tin người ra, vào các khu du lịch: Kinh phí bố trí cho 1 camera tại 1 địa điểm lớn ~ 48 triệu đồng; số lượng người cho phép kiểm soát thấp, chỉ 499 người/01 tháng, không đáp ứng được nhu cầu thực tế khi số lượng du khách mùa lễ hội lớn, mất phí duy trì hàng tháng và chưa có hướng dẫn cụ thể về cách thức thực hiện.

mô hình điểm đã đăng ký nhằm đẩy mạnh công tác triển khai Đề án 06/CP xong **trước ngày 25/5/2024**; kết quả thực hiện gửi về cơ quan Thường trực Tổ Đề án 06 tỉnh (*qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh*) để tổng hợp, theo dõi. Tổ chức xem xét, gán trách nhiệm đối với Thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành, nhất là Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã về kết quả triển khai, thực hiện.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương liên hệ với Tổ công tác Đề án 06 tỉnh (*qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh, SĐT: 0692589407*) để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên TCT Đề án 06 tỉnh (QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 10/2/2023 của CT UBND tỉnh);
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX.Dùng.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Sơn

Phụ lục:
TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ĐIỂM CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số /UBND-KGVX ngày / /2024
của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Mô hình mới theo nhóm mô hình, tiện ích của Chính phủ

STT	Tên đơn vị	Mô hình đăng Ký
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	Mô hình “Xác thực thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ CCCD gắn chip tại một số kỳ thi trong năm 2024”.
2	Công an tỉnh	Nhiệm vụ, mô hình xác thực thông tin công dân trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

2. Nhiệm vụ, mô hình phù hợp với tình hình, thực tế tại các sở, ngành, UBND các cấp

2.1. Các sở, ngành

STT	Tên đơn vị	Mô hình đăng Ký
1	Sở Xây dựng	Tuyên truyền mô hình “Giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công”.
2	Sở Tài nguyên và Môi trường	Mô hình “Hướng dẫn tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai”.
3	Sở Tư pháp	Mô hình “Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Đề án 06”.
4	Sở Nội vụ	Mô hình “Hướng dẫn, tuyên truyền tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng, giải quyết TTHC trên cổng TTĐT của Sở Nội vụ”.
5	Bảo hiểm xã hội tỉnh	Mô hình “ Tổ chức tập huấn triển khai công tác bảo đảm AT, ANTT mạng năm 2024 cho cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh”.
6	Sở Y tế	Mô hình “Hướng dẫn, tuyên truyền tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo lưu trú trên ứng dụng định danh quốc gia VneID hoặc phần mềm ASM để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú khi đến điều trị lưu trú tại cơ sở khám, chữa bệnh”.

7	Sở Giao thông vận tải	Mô hình “ Tuyên truyền cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến; tăng cường tương tác, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân cách thức thực hiện quy trình cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến”.
8	Sở Tài chính	Mô hình “Ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2024”.
9	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Mô hình “Tuyên truyền Đề án 06”.
10	Sở Thông tin và Truyền thông	Tái cấu trúc quy trình các Dịch vụ công trực tuyến, xây dựng trình tự nộp hồ sơ thuận tiện nhất cho công dân.
11	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Đăng ký thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài trên website http://vieclambacgiang.vn .
12	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Mô hình “Hướng dẫn, tuyên truyền tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng, giải quyết thủ tục hành chính trên pano, áp phích, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa các huyện, thị xã, thành phố, trên màn hình led...”.
13	Thanh tra tỉnh	Tuyên truyền về Đề án 06 Chính phủ.

2.2. Các huyện, thị xã, thành phố

1	Huyện Yên Dũng	Mô hình “Thông báo lưu trú qua ứng dụng VneID hoặc phần mềm ASM đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thị trấn Nham Biền”.
2	Huyện Hiệp Hòa	Mô hình “Thông báo lưu trú qua ứng dụng VneID hoặc phần mềm ASM đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thị trấn Thăng”.
3	Thị xã Việt Yên	Mô hình “Thông báo lưu trú qua ứng dụng VneID hoặc phần mềm ASM đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn phường Quang Châu”.
4	Huyện Lục Nam	Mô hình “Thông báo lưu trú qua ứng dụng VneID hoặc phần mềm ASM đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thị trấn Đồi Ngô”.

5	Huyện Lục Ngạn	Mô hình “Thông báo lưu trú qua ứng dụng VneID hoặc phần mềm ASM đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại thị trấn Chũ”.
6	Huyện Tân Yên	Mô hình “Thông báo lưu trú qua ứng dụng VneID hoặc phần mềm ASM đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thị trấn Cao Thượng”.
7	Thành Phố Bắc Giang	Mô hình “Ứng dụng VneID trong phòng chống tội phạm trên địa bàn phường Xương Giang”.
8	Huyện Lạng Giang	Mô hình “Thông báo lưu trú qua ứng dụng VneID hoặc phần mềm ASM đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thị trấn Vôi”.
9	Huyện Sơn Động	Mô hình “Thông báo lưu trú qua ứng dụng VneID hoặc phần mềm ASM đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thị trấn An Châu”.
10	Huyện Yên Thế	Mô hình “Thông báo lưu trú qua ứng dụng VneID hoặc phần mềm ASM đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thị trấn Bồ Hạ”.